

PHẦN THỨ HAI



**ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(1975 - 2010)**

Tiếp theo chương III phần B

CHƯƠNG III
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG
CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(1975 - 1985)

B- GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ,
TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT (1977 - 1985)

II/ ĐẠI HỘI CHI BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 1979 - 1981

1/ Đại hội chi bộ phường lần thứ II nhiệm kỳ 1979 - 1981

Đại hội chi bộ phường lần thứ II nhiệm kỳ (1979 - 1981) đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn 1979 - 1981: *Một là “Đẩy mạnh sản xuất, ổn định và bảo đảm đời sống của nhân dân”; Hai là “Tăng cường quốc phòng - an ninh, nhằm sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc”; Ba là “Kiên quyết đấu tranh khắc phục mọi tiêu cực trong hoạt động kinh tế và xã hội, nhất là tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng”.*

Để thực hiện ba nhiệm vụ trên, Đại hội đã đề ra 6 giải pháp trọng tâm: *Đẩy mạnh sản xuất; Chăm lo đời sống nhân dân; Đấu tranh khắc phục các biểu hiện tiêu cực; Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác xây dựng thực lực và kiện toàn bộ máy tổ chức.*

Đại hội đã bầu chi ủy mới: Bí thư là đồng chí Lê Thị Thành (Sáu Hồng); Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân là đồng chí Nguyễn Văn Bé; các Chi ủy viên: đồng chí Phạm Việt Mẹo, đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, đồng chí Lâm Văn Sáu (Sáu Aka).

2/ Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ phường nhiệm kỳ 1979 - 1981

Chi bộ và nhân dân phường bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ

nhiệm kỳ 1979 – 1981 trong bối cảnh năm 1980 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1976 – 1980) và năm 1981 là năm đánh dấu một bước chuyển biến cực kỳ quan trọng của thời kỳ cách mạng phát triển mới, là năm bước đầu tạo điều kiện cho việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ 3 (1981 - 1985). Năm 1981 cũng là năm có nhiều sự kiện lịch sử: Hiến pháp mới ra đời, bầu cử lại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng cơ chế cấp phường, xã.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 6 khóa IV, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa II về những biện pháp cấp bách giải quyết khó khăn đời sống cho nhân dân; với tinh thần chủ động¹ và cảnh giác cách mạng, Chi bộ lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, Mặt trận và đoàn thể, thực hiện triệt để các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nhân dân; đồng thời, tổ chức trấn áp bọn tội phạm hình sự, duy trì tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội, không để xảy ra những vụ phạm pháp quan trọng.

Trên tinh thần thực hiện các nghị quyết, chỉ thị nêu trên, Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân phường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần II đạt được một số kết quả:

a. Lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội

Năm 1980 tiếp tục khó khăn về nguyên liệu, vật tư; đồng thời phải giải thể và chuyển đi 7 cơ sở tập thể, trong đó có 5 cơ sở làm hàng gia công xuất khẩu. Vì vậy, 6 tháng đầu năm 1980 tình hình sản xuất kém đi, nhưng do Chi ủy phường chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nỗ lực thực hiện nên đã đạt và vượt 0,3% giá trị tổng sản lượng trong năm.

Công tác quản lý nhà đất và công trình công cộng được quan tâm. Toàn phường kiểm kê 7 nhà vắng chủ, trục xuất 4 nhà chiếm bất hợp pháp. Năm 1980 chống dột 132 nhà và năm 1981 chống dột 26 nhà cho nhân dân không có điều kiện sửa chữa.

¹ Báo cáo số 65/BC-1980 và báo cáo số 29/BC-1981

Trong năm 1980, về lương thực, phường còn hai quầy lương thực phục vụ và bán giá kinh doanh, quầy cung cấp luôn gặp khó khăn do nguồn lương thực không đều, chất lượng gạo không ổn định. Về thương nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ phường thu mua năm nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhân dân. Riêng cửa hàng chất đốt càng ngày càng khó khăn, chủ yếu phục vụ các bếp ăn tập thể. Năm 1980, phường sử dụng tem phiếu, nhưng đã bộc lộ những hạn chế như: thất thoát, người đi lãnh không đem về cơ quan,... Đến năm 1981, giá cả giữa thị trường và hợp tác xã chênh lệch nhiều, nên hợp tác xã phường chỉ còn một cửa hàng tổng hợp bách hóa thực phẩm.

b. Xây dựng hệ thống chính trị

Hội đồng nhân dân phường đã phát huy nhiệm vụ trong các kỳ họp, tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Ủy ban nhân dân phường từng bước sửa đổi lề lối làm việc, tăng cường công tác quản lý nhà nước, quan tâm xem xét những kiến nghị chính đáng của nhân dân, tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý hành chính, quản lý kinh tế, có sự phân công sắp xếp lại các chức danh phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Chính quyền, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể phường có sự kết hợp chặt chẽ, bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và của Chi bộ. Cùng cố xây dựng bộ máy chính quyền, hoàn thành cơ bản các mặt công tác trọng tâm quan trọng.

Quần chúng nhân dân mặc dù than phiền rất nhiều về đời sống, điện, nước; nhưng với tinh thần làm chủ tập thể, đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách Nhà nước; phát hiện, tố giác những người làm ăn phi pháp, buôn gian bán lận, phá rối trật tự trị an để chính quyền kịp thời ngăn chặn, giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Lao động hợp tác, Hội Phụ lão nhận thức đúng đắn về các nhiệm vụ

trọng tâm trước mắt. Với quyết tâm cao, các đoàn thể, hội đã tích cực, nhiệt tình đoàn kết góp phần hoàn thành tốt các mặt công tác trọng tâm và xây dựng một số chương trình công tác gắn liền với nguyện vọng và nhu cầu của đoàn viên, hội viên. Nổi bật là các chương trình, phong trào Vì Tuyền đầu Tổ quốc, công trình Thủy điện Trị An, gửi tiết kiệm, ủng hộ đồng bào bị thiên tai. *Hội Liên hiệp Phụ nữ* tổ chức những cuộc vận động như: Người nội trợ đảm đang, bảo đảm hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan, thực hiện tốt các cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình. *Đoàn Thanh niên* tổ chức phong trào mang ý nghĩa rất cao như vận động thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, đi Hồng binh, tổ chức vui chơi hè cho các em thiếu nhi, tổ chức lớp học ban đêm đã từng bước vực dậy phong trào trong đội ngũ thanh thiếu niên.

Sau Đại hội Đảng, Chi ủy tập trung củng cố các tổ Đảng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Quận ủy, Thành ủy và Trung ương theo kế hoạch của Ban Tuyên huấn Quận ủy. Tổ chức kiểm tra đảng viên thực hiện nghị quyết Đảng và phát thẻ đảng viên.

b. Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh

Năm 1980 – 1981, tại phường không xảy ra trọng án, phạm pháp hình sự nghiêm trọng. Đảm bảo công tác an ninh cho nhân dân vui chơi trong các ngày lễ lớn, Tết, phục vụ tốt các cuộc bầu cử. Công an phường đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể thường xuyên kiểm tra lượt người đi đến phường, công tác tạm trú, tạm vắng, truy quét tệ nạn mại dâm, hình sự trộm cắp, tiêu thụ đồ gian.

Về an ninh chính trị, đội Bảo vệ chính trị đã tóm gọn và thu hồi tang vật có liên quan đến tổ chức “Phục hưng cứu quốc” và tổ chức phản cách mạng lấy tên là “Mặt trận Liên minh Đông Dương”. Phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” diễn ra sôi nổi, nhân dân trong phường báo tin và vận động nộp kíp nổ, lựu đạn, súng trường M16, K54, Colt, R15, lưới lê; đồng thời giúp công an phá một vụ trộm cắp, hai ổ mại dâm,... Quần chúng nhân dân với tinh thần cảnh giác

cách mạng đã thông báo các nguồn tin về trật tự trị an và các nghi vấn về tổ chức phản cách mạng để lực lượng Công an xử lý, ngăn chặn được những âm mưu bạo loạn, hỗ trợ cho công tác bảo vệ an ninh.

Tổ chức tuyển 56 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trong hai năm 1981, 1982. Thanh niên hăng hái ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc. Tại địa phương, công tác hậu phương quân đội được tập trung. Chi ủy lãnh đạo Mặt trận và đoàn thể hưởng ứng phong trào “Vì tuyến đầu Tổ quốc” như góp tiền, quà, viết thư, gửi tem cho chiến sĩ đang công tác và chiến đấu nơi mặt trận biên giới Tây Nam. Đồng thời, lãnh đạo vận động 48 quân nhân đào bỏ ngũ ra trình diện và trở lại đơn vị.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường trong nhiệm kỳ không có biến động lớn. Đa số cán bộ đảng viên của chi bộ nêu cao tính gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

Sau ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II (1979 – 1981) kinh tế xã hội phường đã có những thay đổi tích cực, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và dần đi vào ổn định. Chính trị, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian này, tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong sản xuất và lưu thông phân phối. Tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, giá cả thị trường tăng vọt, phân phối hàng hóa còn chậm. Bên cạnh đó, phải đối phó với những âm mưu của các thế lực phản động luôn kích động tinh thần quần chúng, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự xã hội.

